

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การจัดทำรายงานแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดทำแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้รับจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 43 ซึ่งได้เผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 136 ตอนที่ 57 ก หน้า 8 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา และปัจจุบันประเทศไทยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม และศิลปะวิทยาการแขนงต่าง ๆ ของประเทศทั้งระบบ เพื่อสร้างความรู้นำไปใช้กำหนดนโยบายสาธารณะ และการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและประโยชน์ ทั้งทางสังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม โดยมีสถานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 รวมทั้งแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ และนโยบายของรัฐบาล ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ จึงทำวิจัยและสร้างนวัตกรรม รวมทั้งขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและทิศทางตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ มาตรา 17 กำหนดให้จัดทำของงบประมาณของโครงการวิจัยและนวัตกรรม เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NEIS) และตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 กำหนดให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่และอำนาจที่สำคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำสถิติ ประมวลผลข้อมูล ดัชนีด้านการบริหารการศึกษา โดยมีกลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาเป็นกลุ่มรับผิดชอบหลักตามภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้นและแผนการวิจัย จัดทำวิจัยเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของโครงการวิจัย รวมทั้ง การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สร้างองค์ความรู้และพัฒนาวัตกรรมในการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น และแผนการวิจัยบูรณาการแผนร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายสนับสนุนและประสานการดำเนินงานที่เกี่ยวกับด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการ ด้านการวิจัยแก่บุคคลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การดำเนินการศึกษาค้นคว้า

ทบทุนองค์ความรู้ เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานผลการจัดทำแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับความจัดสรรงบประมาณจาก สกสว. (ววน.) จำนวนทั้งสิ้น 7,789,000 บาท (18 โครงการ) จำแนกเป็น 4 แผนงานประกอบด้วย

แผนงาน 1 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จำนวน 4,714,000 บาท (11 โครงการ)

แผนงาน 2 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อการแข่งขันและการมีงานทำ จำนวน 699,000 บาท (2 โครงการ)

แผนงาน 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน จำนวน 2,060,000 บาท (5 โครงการ)

แผนงาน 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) จำนวน 316,000 บาท

ดังนั้น สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดทำแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2565-2569) ในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อนำผลการวิจัยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน